



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายกุลพัทธ์ กุลชาติดีลิก ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX200 รุ่นที่ 7 พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไอเอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี



การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลสถานศึกษานั้น

การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆที่มี ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย



เจ้าของ

สำนักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 ม.3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441 6039 ภายใน 2160 Fax 02-441 6040

ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วະ วรรณภาวิวัฒน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ไพบุลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี

นายกุลพัทธ์ กุลชาติติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

กองบรรณาธิการผู้จัดทำ

นางสาวสุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง นายเมธิชญญ์ ปรีชญ์ชญากร

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม

นางสาวสุทราพร สงวนพานิช นายสมชาติ รุกขพันธ์

นางสาวพิชชา พันธุ์ไพโรจน์ นายสิทธิชัย จินดาโสม

พิสุจน์อักษร

นางทองดี ไตรจิตร์



QA

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่  
facebook เพจประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
รัตนโกสินทร์

